

Số: 53 /BC-UBND

Phú Xuân, ngày 08 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  
và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của HĐND xã Phú Xuân về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND xã Phú Xuân báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

**I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHƯNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

**1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo**

**1.1. Tình hình tiếp công dân và nhận các loại đơn**

a. *Tiếp công dân*: Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tổ chức 21 đợt tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch, nhưng chỉ có 01 lượt/ 20 người đến đăng ký, liên quan đến môi trường nuôi trồng thủy sản.

b. *Đơn khiếu nại*: 01 đơn, liên quan đến quy trình cấp Giấy CNQSD đất.

c. *Đơn tố cáo*: Không.

d. *Đơn kiến nghị*: 36 đơn (trong đó có 4 đơn từ Ban tiếp công dân huyện chuyển đến và 33 đơn trực tiếp nhận tại xã).

Trong đó:

+ 36 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, 1 đơn về vệ sinh môi trường.

**1.2. Kết quả giải quyết**

a. *Tiếp công dân*: Đã giải quyết.

b. *Đơn khiếu nại*: Không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, vì thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

c. *Đơn tố cáo*: Không.

d. *Đơn kiến nghị*: 36 đơn.

Tổng số đơn đã giải quyết: 17 đơn.

Đang giải quyết: 09 đơn. Các đơn đang còn trong thời hạn giải quyết. Các bộ phận chuyên môn đang tham mưu UBND xã giải quyết theo đơn trình và trả lời cho công dân theo quy định.

**2. Công tác phòng chống tham nhũng**

**2.1. Việc quán triệt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ ngành địa phương**

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/3/2022

về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN xã và các ban ngành Đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và luật phòng, chống tham nhũng nói riêng; đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã; hàng năm UBND xã đã tổ chức ký cam kết không tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

## **2.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

*a. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018:*

- Hoàn thiện và thực hiện công khai, minh bạch các quy định về quản lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác PCTN trong các hoạt động: Công tác cải cách hành chính; quản lý, sử dụng đất đai, công sở; hoạt động mua sắm tài sản công và công tác thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện công khai, minh bạch ở hầu hết các lĩnh vực trong hoạt động của mình; chú trọng công khai, minh bạch trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi tài chính; mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị.

- Quản lý, sử dụng đất đai, công sở làm việc: Xã đã rà soát lại toàn bộ diện tích đất đai, nhà làm việc của các đơn vị hành chính do UBND xã quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý.

- Hoạt động mua sắm tài sản công và công tác thu, chi ngân sách: UBND xã đã thực hiện đúng quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Công khai tại cuộc họp HĐND xã trên hệ thống loa truyền thanh, công khai tại trụ sở UBND xã, sau khi công khai thì thông báo kết thúc công khai như quy định.

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bắt thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện, UBND xã đã thực hiện đúng pháp luật ngân sách trong việc lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, hạn chế chi ngoài dự toán, kế hoạch.

- Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia: Trên địa bàn trong 6 tháng qua thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân xã đã sử dụng kinh phí từ ngân sách phục vụ hai chương trình này chủ yếu kinh phí thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, đương bê tông đảm bảo theo quy định và đạt hiệu quả cao.

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo việc lập kế hoạch phải được thực hiện đúng nguyên tắc, phù hợp với danh mục dự án đầu tư được duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và khả năng của

Ngân sách Nhà nước, tập trung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách nhằm sớm đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả.

- Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

*b. Kết quả kiểm tra ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:*

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý.

Ủy ban nhân dân xã không có biên chế chuyên trách công tác phòng chống tham nhũng, do vậy thời gian quan địa phương đã bố trí công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách thêm lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của địa phương để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện và thực hiện các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

Công tác cán bộ được công khai, dân chủ rõ ràng, lấy phiếu tín nhiệm đủ các bước theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức. Trong công tác cán bộ chú trọng năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và sở trường công tác của người được giới thiệu, không có tình trạng bổ nhiệm theo cảm tính, tình cảm, bè phái riêng tư và tiêu cực. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước.

- Thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng; gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách.

*c. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:*

Thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 UBND tỉnh quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện.

UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thường xuyên và nghiêm túc. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành cụ thể hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức” gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế Văn hóa công sở và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan đều thi hành đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo các chuẩn mực mà pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân xã không được dùng Ngân sách Nhà nước mua quà tặng, quà biếu sai quy định; nghiêm cấm cán bộ, công chức nhận quà tặng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không đúng chế độ, định mức, đối tượng pháp luật quy định, nhất là trong các dịp lễ, tết; thực hiện nghiêm quy chế về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.

*d. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức*

- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã không có công chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

- Thực hiện theo quy định tại Điều 72, Điều 73 của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong 6 tháng đầu năm 2022 tại cơ quan xã chưa phát hiện cán bộ, công chức xã có hành vi tham nhũng.

*e. Việc thực hiện cải cách hành chính*

- Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết về Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 để triển khai thực hiện, địa phương đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay UBND xã đã ứng dụng các trang thiết bị điện tử vào việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân; đồng thời tiến hành rà soát để xóa bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; thu gọn đầu mối và giảm các thủ tục hành chính, giải quyết mọi công việc hành chính với nhân dân, doanh nghiệp theo mô hình một cửa liên thông; hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các loại thủ tục hành chính.

Niêm yết, công khai Bộ danh mục TTHC theo Quyết định số 1462/QĐ- UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BPTN&TKQ và trên trang thông tin điện tử xã.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp. Công khai chuẩn mực các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện.



Chỉ đạo Công chức VH-XH phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình kế hoạch CCHC; Tăng cường thời lượng phát sóng trên đài phát thanh xã nhằm tuyên truyền về công tác CCHC đến đội ngũ cán bộ, các tổ chức và nhân dân biết để nâng cao hiệu quả trong giao dịch và giải quyết công việc.

Xây dựng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC.

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

Phần lớn việc thanh toán sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước đều thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước huyện để kiểm soát, theo dõi, quản lý, đối chiếu theo quy định, hạn chế giao dịch bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

*f. Kết quả thực hiện tài sản thu nhập:*

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 21/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Để đảm bảo thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. UBND xã đã triển khai cho CBCCC thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và niêm yết công khai tại cơ quan 15 ngày đúng theo quy định; qua niêm công khai không có ý kiến phản ảnh nào về các bản kê khai tài sản của Cán bộ, công chức xã.

### **2.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng**

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Phú Xuân chưa phát hiện việc tham nhũng của cán bộ, công chức, qua các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

### **2.4. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác tham nhũng và dự báo tình hình**

#### **4.1. Đánh giá tình hình tham nhũng**

Nhìn chung trong những năm trở lại đây cũng như trong 6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương có nhiều tiến bộ, nhận thức của cán bộ, công chức ngày càng cao, việc thực hiện các văn bản của cấp trên ngày càng đồng bộ; vì vậy tình hình tham ô, tham nhũng của cán bộ, công chức tại địa phương không xảy ra.

#### **4.2. Dự báo tình hình tham nhũng**

Tại địa phương trong những năm qua, cũng như 6 tháng đầu năm 2022 việc triển khai các văn bản của các cấp về công tác phòng chống tham nhũng luôn luôn được chú trọng, địa phương đã xây dựng các quy chế và nội quy của cơ quan để cán bộ, công chức thực hiện; bên cạnh đó công tác kê khai và minh bạch tài sản cá nhân được thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, vì vậy tình hình tham nhũng trong những năm tới không xảy ra.

## **II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ**

- Do tình hình dịch Covid-19 và số lượng hồ sơ giải quyết về đất đai nhiều nên chưa kịp thời giải quyết các đơn tranh chấp đất.

- Công tác triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng vẫn thiếu thường xuyên.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỔ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2022**

#### **1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các đơn thư của công dân; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực.

- Phát huy công tác tiếp dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác hoà giải tranh chấp đất đai ở thôn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### **2. Công tác phòng chống tham nhũng**

##### **2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống tham nhũng**

- Tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng công tác phát hiện và kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân, phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời và có biện pháp hiệu quả bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong trong công việc, đức tính cần, kiệm, liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

##### **2.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính**

- Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan. Tiếp tục rà soát đề xuất xóa bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại, email tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham

những, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

### **2.3. Công tác công khai minh bạch tài sản thu nhập**

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

### **2.4. Công tác tự kiểm tra, giám sát**

Đảng ủy, UBND xã thường xuyên tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện sai phạm trong nội bộ tổ chức đảng, cơ quan, nếu có xảy ra thì địa phương chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý tổ chức xử lý nghiêm, không bao che đối với những cá nhân có sai phạm, nhất là sai phạm trong lĩnh vực PCTN

Trên đây là báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND xã Phú Xuân báo cáo HĐND xã biết./.

#### **Nơi nhận:**

- Đảng ủy xã; (b/c)
- TT. HĐND xã;
- CT và các PCT.UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Công Khiêm**